



## การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น

### โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 1) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑. หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกทั้ง 9 เครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอพ.สธ. ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานเปิดการประชุม

มีการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางในการขับเคลื่อน อพ.สธ. – สกอ.” โดย นางสาวสุภัททนา จันทโรจวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สกอ. กล่าวถึงกรอบการดำเนินงานสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ สกอ. ได้มีการพัฒนาระบบ หรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทิศทางในการดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ อพ.สธ. – สกอ. (2560 – 2565) ซึ่ง สกอ. จะเป็นแหล่งทุนให้กับนักวิจัยที่ทำการวิจัยแบบมุ่งเป้า และเกิดประโยชน์กับภาคชุมชน หลังจากนั้น นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรยายในหัวข้อ “การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.” กล่าวว่ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ประสานงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน/ศูนย์ฝึกอบรมจะมีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด โดย อพ.สธ. และมีหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริเป็นพี่เลี้ยง และสนับสนุนการทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป



และมีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการทำวิจัยโครงการ อพ.สธ. เชิงบูรณาการ” มีวิทยากร 3 ท่าน คือ 1.) นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 2.) นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ 3.) รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร นพรัตนารักษ์ ผู้จัดการโครงการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ดำเนินรายการโดย ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเนื้อหาในการเสวนากล่าวถึงการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ และช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่าย และมีการประชุมระหว่างประธานเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย เพื่อสรุปงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอเรื่อง “ข้าว” ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง “ส้มแขก” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จ.นราธิวาส” ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง “จำปาตะ” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นต้น



ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตของภาคใต้ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของระบบนิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติ หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ณ ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลา และภาคใต้ และเดินทางต่อไปยังสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หัตถศิลป์วิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ทางมนุษยวิทยา ซึ่งเป็นอู่วัฒนธรรมภาคใต้ สำหรับศึกษา อนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของภาคใต้โดยเฉพาะ



ข้อมูลข่าว: นางสาวสุปราณี สัมพงษ์แก้ว  
นางสาวสุรนิชชา ลากพูลธนะอนันต์  
งานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สร. – มหาวิทยาลัยมหิดล